



Miễn Dịch Cộng Đồng

Khi có đủ số người đã được chích ngừa COVID-19 đầy đủ ở quận Los Angeles thì chúng ta có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Điều này sẽ bảo vệ không chỉ quý vị mà còn cả gia đình, bạn bè và những người láng giềng của quý vị!



Miễn dịch cộng đồng là gì và tại sao miễn dịch cộng đồng lại quan trọng?

Miễn dịch cộng đồng, còn được gọi là miễn dịch bầy đàn, là khi có đủ số người trong một khu vực trở nên miễn dịch với một căn bệnh truyền nhiễm, làm cho căn bệnh này khó lây truyền từ người sang người hơn. Vì vậy, không chỉ những người được miễn dịch mà cả cộng đồng đều được bảo vệ không bị nhiễm bệnh. Đó là cách chúng ta đã sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh như bại liệt và sởi. Miễn dịch cộng đồng rất quan trọng vì nó bảo vệ những người không thể được chích ngừa, như trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nó cũng giúp bảo vệ những người không đáp ứng tốt với vắc-xin, thí dụ như những người có hệ thống miễn dịch suy yếu.



Làm sao để chúng ta đạt được miễn dịch cộng đồng?

Miễn dịch cộng đồng đạt được khi có đủ số người đã được chích ngừa đầy đủ và/hoặc khi có đủ số người mắc và khỏi một căn bệnh và hình thành khả năng phản ứng miễn dịch (hay miễn dịch tự nhiên). Tỷ lệ dân số cần được miễn dịch để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng phụ thuộc vào mức độ dễ dàng lây lan từ người sang người như thế nào của một căn bệnh. Tỷ lệ này thường vào khoảng 70% đến 90% dân số.



Với bệnh COVID-19, chúng ta không thể dựa vào khả năng miễn dịch tự nhiên vì:

- Có thể có thêm nhiều người bị nhiễm bệnh hoặc tử vong trước khi chúng ta đạt được miễn dịch cộng đồng.
- Bất kỳ sự chậm trễ nào cũng đều làm tăng khả năng xuất hiện các biến thể mới của chủng vi-rút COVID-19 có khả năng lây lan nhanh chóng và bùng phát thành dịch.
- Miễn dịch tự nhiên có thể không tồn tại đủ lâu hoặc đủ mạnh và mọi người có thể tái nhiễm bệnh.



Chích ngừa là cách nhanh nhất để bảo vệ Quận LA!

Khi đạt đủ số người đã được chích ngừa COVID-19, vi-rút sẽ không thể dễ dàng lây lan từ người sang người — điều này có nghĩa là toàn bộ cộng đồng của chúng ta sẽ có ít khả năng bị nhiễm COVID-19 hơn. Nếu một người không may nhiễm bệnh, thì nguy cơ lan rộng của COVID-19 sẽ thấp hơn vì chỉ còn ít, không đủ số người để bệnh có thể lây lan, khiến bệnh trở nên hiếm gặp.

Hãy thực hiện trách nhiệm của quý vị - chích ngừa càng sớm càng tốt!

- Chích ngừa là cách an toàn hơn để hình thành sự bảo vệ hơn là để bị nhiễm COVID-19.
- Các loại vắc-xin COVID-19 đều an toàn và hiệu quả.
- Chích ngừa sẽ giúp bảo vệ quý vị và người thân khỏi bị bệnh, không phải nghỉ làm, phải nhập viện hoặc tử vong.

Truy cập vào trang www.VaccinateLACounty.com để biết thêm thông tin hoặc gọi số **833-540-0473** từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, 7 ngày trong tuần để được hỗ trợ lấy hẹn.